

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

เลขานุการสภาฯ (นางณัฐธิดา อนุกุลเวช) ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภาฯ (นายติลก รัตนานนท์) ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ตามที่สภาฯ ได้มีมติอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่แล้ว นั้น ขณะนี้ทางอำเภอนครชัยศรี ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าได้จัดทำประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ เชิญเลขาฯ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมฟังและร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม

เลขานุการฯ สวัสดิ์ศีกะ จากรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่องด้วยกัน เรื่องแรก เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ส่วนเรื่องที่สอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ซึ่งสภาได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ค่ะ

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วยครับ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ เรื่องการพิจารณามีด้วยกัน ๔ เรื่อง ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ ๔.๑ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าได้จัดทำวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) จำนวน ๔ โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

ในส่วนขอรายละเอียด เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง เป็นรายโครงการค่ะ

นักวิเคราะห์

(นางสาววิยะดา เถรกุล)

สวัสดิ์ค๊ะ เนื่องจากมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับการเสนอจากประชาชนและสมาชิกสภาฯ โดยให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้านำบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมประตูน้ำ บริเวณคลองใหม่ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๑,๗๐๐.-บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ๒. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายบางแก้วฟ้า ๓ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ศิริพิน งบประมาณ ๓๖๒,๘๐๐.-บาท แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบางโพธิ์ ซอย ๑๒ งบประมาณ ๒๑๐,๗๐๐.-บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ๔. โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า งบประมาณ ๒๕๖,๖๐๐.-บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาค่ะ

ประธานสภา
ที่ประชุม เมื่อทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ลำดับต่อไป เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายก อบต.
(นางสมจิต นัดสูงวงศ์) เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ชี้แจงครับ
ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าได้รับแจ้งจากทาง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีความประสงค์จะดำเนินโครงการตามที่ได้เพิ่มเติม
แผน จำนวน ๔ โครงการและ โครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็น ๕ โครงการดังนั้น ทางฝ่ายบริหารจึงมีความประสงค์
ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ
ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมประตูน้ำ บริเวณคลองใหม่ หมู่ที่ ๑
งบประมาณ ๔๙๑,๗๐๐.-บาท
๒. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑
บริเวณถนนสายบางแก้วฟ้า ๓ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ศิริพิน งบประมาณ ๓๖๒,๘๐๐.-
บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบางโพธิ์ ซอย ๑๒
งบประมาณ ๒๑๐,๗๐๐.-บาท
๔. โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า งบประมาณ
๒๕๖,๖๐๐.-บาท
๕. โครงการต่อเติมด้านหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ
๘๖,๙๐๐.-บาท รวมงบประมาณที่ขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน
๑,๔๐๘,๗๐๐.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ณะคะ

ประธานสภา
ที่ประชุม ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา
ปลัด อบต. ร่วมกันพิจารณาอย่างกว้างขวาง
ในส่วนของระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นอำนาจของสภา ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] หมวด ๔ การ
โอน ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา
ที่ประชุม เมื่อพิจารณาแล้ว ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๗๐๐.-บาท

ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๓ ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลืออมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปลัด อบต.

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าชี้แจงครับ
เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง ๕ โครงการ ดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมประตูน้ำ บริเวณคลองใหม่ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๑,๗๐๐.-บาท
๒. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายบางแก้วฟ้า ๓ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ศิริพิน งบประมาณ ๓๖๒,๘๐๐.-บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบางโพธิ์ ซอย ๑๒ งบประมาณ ๒๑๐,๗๐๐.-บาท
๔. โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า งบประมาณ ๒๕๖,๖๐๐.-บาท
๕. โครงการต่อเติมด้านหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โดยเทศบาลเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๖,๙๐๐.-บาท

รวมขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๗๐๐.-บาท

และขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองนา-บางกระบือ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ เริ่มต้นสะพานข้ามคลองเหมืองนา ถึงบ้านนายอนันต์ แก้วแว่น้อย ตามแบบแปลนของ อบต.บางแก้วฟ้า และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๗๐,๐๐๐.-บาท

รวมโครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลืออมปี รวมทั้งหมด ๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๗๘,๗๐๐.-บาท

ในส่วนนี้ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังช่วยอธิบายข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมได้ทราบ เชิญค่ะ

ผอ.กองคลัง
(นางสาวนิสา อิงนิม)

สวัสดิ์ค๊ะ การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ กำหนดว่า

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ ผู้กั้น แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่อกำหนดผู้พัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้วขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลืออมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒,๕๗๘,๗๐๐.-บาท

ลำดับต่อไป เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๔ การพิจารณารับมอบทรัพย์สินในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เพื่อมอบให้กองการศึกษาเป็นผู้ดูแลต่อไป

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าชี้แจงครับ

ปลัด อบต.

เนื่องจากทางวัดบางพระและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล

บางพระได้มอบทรัพย์สินให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จำนวน ๒ รายการดังนี้

๑. วัดบางพระ มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้

๒. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบศาลาไม้จำนวน ๒ หลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้

โดยการรับมอบทรัพย์สินที่มีภาระผูกพันในการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สำหรับทรัพย์สินที่รับมอบนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จะมอบให้ทางกองการศึกษาเป็นผู้ดูแลต่อไป เนื่องจากปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาว่าจะรับมอบทรัพย์สินนี้หรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับมอบทรัพย์สินทั้งสองรายการ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

(ลงชื่อ)


(นางสุนิษา อนุกุลเวช)

ผู้จัดรายงานการประชุม

เลขานุการสภา อบต. บางแก้วฟ้า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ รับรองถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



(นายสุรพล แก้วแวน้อย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายอัมพร ชอนเจริญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายบุญนาค สังข์ภิญโญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางแก้วฟ้า เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๔ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ



(นายดิลก รัตนานนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า